

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 21 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 21 năm 2018.

1. Chính sách tín dụng nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản xuất nông nghiệp Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 19 – 21

Tóm tắt: Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản của Việt Nam năm 2017 đạt 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả đạt được đó có vai trò quan trọng của vốn tín dụng ngân hàng. Bài viết điềm lại một số nét nổi bật trong chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam thời gian qua.

Từ khóa: Chính sách tín dụng; Nông nghiệp nông thôn; Xuất khẩu nông sản

2. Hạn chế rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là bất động sản/ Đào Minh Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 22 – 24

Tóm tắt: Do bất động sản (BDS) thường có giá trị lớn nên hay được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay lớn và trong thời hạn dài. Mặc dù BDS có nhiều ưu điểm hơn so với các loại tài sản khác nhưng thực tế ngân hàng vẫn gặp nhiều rủi ro khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm là BDS để thu hồi nợ. Bài viết đề xuất các biện pháp để hạn chế rủi ro từ việc xử lý các tài sản bảo đảm là BDS.

Từ khóa: Bất động sản; Cho vay; Thu hồi nợ; Tài sản bảo đảm

3. Tín nhiệm quốc tế và triển vọng phát triển của các NHTM Việt Nam tiếp tục được nâng cao/ Hà Mạnh Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 25 – 28

Tóm tắt: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2018 đến đầu tháng 11/2018 hàng loạt thông tin tích cực về triển vọng phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam liên tục được công bố. Đó là những đánh giá của các tổ chức tín nhiệm quốc tế về nâng hạng đối với nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Hàng loạt NHTM công bố công khai báo cáo tài chính hết quý III/2018 cho thấy những kết quả khả quan về lợi nhuận, trong đó cơ cấu lợi nhuận thể hiện cơ cấu thu nhập được chuyển biến theo thông lệ quốc tế. Bài

viết điểm lại một số kết quả nổi bật, đồng thời đưa ra khuyến nghị, giải pháp giúp các NHTM xây dựng nền tảng tốt hơn cho phát triển.

Từ khóa: Tín nhiệm quốc tế; Ngân hàng thương mại; Lợi nhuận

4. Cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ của các ngân hàng thương mại: Hạn chế trong triển khai và những đề xuất/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 29 – 32

Tóm tắt: Cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ là công cụ đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng nhằm phát huy tính ưu việt và đảm bảo nền tảng quản trị vốn hiệu quả hơn. Bài nghiên cứu cung cấp khung lý luận tổng quát về cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ, nhấn mạnh đến lợi ích của cơ chế trong công tác đánh giá, phân bổ thu nhập, chi phí ngân hàng chính xác và công cụ quản trị rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, việc ứng dụng cơ chế quản lý này cũng còn nhiều vấn đề hạn chế cần quan tâm tháo gỡ. Bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp với thực tế triển khai cơ chế.

Từ khóa: Cơ chế; FTP; Ngân hàng

5. Chỉ số tổng hợp về sự hài lòng của người học với hoạt động đào tạo đại học/ Phạm Thị Mai Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 33 – 37

Tóm tắt: Sự hài lòng của người học với hoạt động đào tạo là mục tiêu mà các trường đại học luôn mong muốn hướng tới, đặc biệt trong giai đoạn đầu của tự chủ ở các trường đại học công lập. Đào tạo có chất lượng là mang đến sự hài lòng cho người học. Sự hài lòng thể hiện ở mức độ đánh giá cao với chương trình, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, và dịch vụ hỗ trợ. Trên cơ sở các tiêu chí trên, bài viết này đề xuất một phương pháp tính chỉ số tổng hợp về sự hài lòng của người học với hoạt động đào tạo đại học.

Từ khóa: Hoạt động đào tạo; Sự hài lòng của người học; Chỉ số hài lòng

6. Tác động đa chiều căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đến kinh tế Việt Nam/ Đặng Công Thức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 38 – 40

Tóm tắt: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức bắt đầu hôm 6/7/2018, tại thời điểm quyết định Mỹ đánh thuế nhập khẩu 25% lên số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Sau đó, quy mô trị giá hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ bị đánh thuế cao tiếp tục gia tăng ở mức độ lớn. Giới tài chính quốc tế dự báo với xu thế đang diễn ra, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế cao sẽ lên tới 500 tỷ USD. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự báo, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng nổ trên diện rộng sẽ tác động nghiêm trọng lên kinh tế toàn cầu.

Từ khóa: Cuộc chiến thương mại; Mỹ; Trung Quốc

7. Ảnh hưởng căng thẳng thương mại với Mỹ đến thị trường tiền tệ Trung Quốc và một số tác động tới Việt Nam/ Nguyễn Thế Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 41 – 43

Tóm tắt: Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc năm 2018 có thể chia ra làm 3 mốc thời gian chính: ngày 6/7/2018, quyết định đánh thuế 25% của Mỹ lên số hàng hóa trị giá 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực; ngày 17/9/2018, mức thuế 10% lên số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD và lộ trình đánh thuế tiếp lên số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc sẽ được áp dụng vào đầu năm 2019; giữa tháng 10/2018, các quyết định của Mỹ tăng cường hoạt động tuần tra tại biển Đông.

Từ khóa: Thị trường tài chính tiền tệ; Cuộc chiến thương mại; Mỹ; Trung Quốc

Trung tâm Thông tin Thư viện